

Số: /TB-CTHADS

Son La, ngày 12 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác THADS, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng thứ 7 năm 2022

Ngày 07/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (*sau đây viết tắt là THADS*) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác THADS, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng thứ 7 năm 2022. Chủ trì hội nghị: đồng chí Lò Anh Vĩnh, Phó Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại Cục THADS tỉnh Sơn La có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; lãnh đạo 12 Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội nghị giao ban sơ kết công tác THADS, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng thứ 7 năm 2022; triển khai các chuyên đề về nghiệp vụ công tác THADS. Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận của Chi cục THADS các huyện, thành phố, tại hội nghị đồng chí Lò Anh Vĩnh - Phó Cục trưởng đã phát biểu kết luận, cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 06 đầu năm 2022

1. Về kết quả

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (*ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp*); Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương; Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (*ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/03/2022 của Bộ Tư pháp*) và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022.

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác năm 2022, Lãnh đạo Cục đã lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Trong đó, ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Sơn La¹; Quyết định giao chỉ tiêu,

¹Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho Chi cục THADS các huyện, thành phố năm 2022² và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho chấp hành viên thuộc Cục năm 2022³, chỉ đạo đơn vị tiến hành thẩm tra và phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của 100% các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Cục đã ban hành 40 Kế hoạch, 539 công văn chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và các công tác khác trong hoạt động THADS để thực hiện.

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên đề công tác THADS năm 2022. Tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác 03 Chi cục THADS cấp huyện⁴; 100% các đơn vị (*Cục, Chi cục*) đã tổ chức tự kiểm tra đối với các vụ việc đã ra quyết định thi hành án từ 01 năm trở lên, có điều kiện thi hành án, nhưng chưa tổ chức thi hành xong, những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị từ 20 tỷ trở lên, đã quá 03 năm chưa tổ chức thi hành xong và chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án nhằm phòng ngừa vi phạm. Tổ chức các hội nghị và các cuộc họp giao ban công tác tuần nhằm triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, cấp trên và địa phương về công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 và các mặt công tác khác và tham mưu họp ban chỉ đạo và thành lập đoàn công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc thi hành án (*tại huyện Sông Mã, Mai Sơn*). Đặc biệt, đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, địa phương về việc tập trung đơn đốc thực hiện một số nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cục và của các đơn vị, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục THADS; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị đã bao quát, chỉ đạo sát sao tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc **65,99%** *đạt 79,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022*); đạt tỷ lệ: **21,76/42,1%** *đạt 51,6% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022*).

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác còn có những tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị kết quả thi hành về tiền còn thấp. Một số công chức và người lao động chưa chịu khó nghiên cứu, học hỏi, chưa nêu cao tinh thần

² Quyết định số 04/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục THADS tỉnh.

³ Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục THADS tỉnh.

⁴ Chi cục THADS huyện Thuận Châu, Vân Hồ; Sông Mã.

trách nhiệm trong công việc, chưa kịp thời thích ứng với tình hình mới. Các tồn tại, hạn chế trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được nêu trong báo cáo. Do đó, các đơn vị và công chức ở từng vị trí công tác khác nhau, cần nhận thức rõ và khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại đã nêu, đặc biệt, về tư tưởng và ý thức trách nhiệm của cá nhân.

II. Nhiệm vụ công tác tháng thứ 7 năm 2022

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2022, là thời gian các cơ quan THADS tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác thi hành án (*thi hành 05 các vụ việc phá sản doanh nghiệp với 9.172 hộ dân*) và các vụ việc thụ lý mới phát sinh, tỷ lệ thi hành án sẽ bị hạ thấp khi thụ lý thêm vụ án phá sản Công ty Cây cà phê và cây ăn quả Sơn La.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Kế hoạch công tác năm 2022 và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của đơn vị Thông báo Kết luận của lãnh đạo Cục THADS tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, Kế hoạch công tác tháng 4/2022 và các văn bản chỉ đạo của Cục, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về những yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó có sự phấn đấu, rèn luyện, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được giao.

2. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ (*Quy định số 50-QĐ/TW ngày 18/3/2022 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 18/3/2022 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức - Tỉnh ủy Sơn La về hướng dẫn công tác triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031*). Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về: “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, chuẩn mực đạo đức

nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành tư pháp, chuẩn mực đạo đức CHV. Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt các quy trình, quy định về nghiệp vụ, tránh sai sót làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra bằng Kết luận kiểm tra, tự kiểm tra của đơn vị; kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, kiên quyết không để tình trạng công chức sai phạm phải xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Giao phòng tổ chức cán bộ tham mưu triển khai và đôn đốc các Chi cục thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị theo Kế hoạch số 21/KH-CTHADS ngày 08/3/2022 của Cục THADS đảm bảo xong trước ngày 15/4/2022, để kịp thời báo cáo Tổng cục theo quy định. Tổ chức kiểm tra chuyên đề đối 02 đơn vị và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án đối với Chi cục cấp huyện.

- Giao Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo đảm tiến độ.

4. Các phòng chuyên môn, Chi cục THADS huyện, thành phố tiếp tục tiến hành rà soát các công việc còn tồn chưa thực hiện, bổ sung kịp thời vào kế hoạch công tác tháng, phân công rõ nhiệm vụ đối với từng công chức và người lao động của từng đơn vị bảo đảm tính chuyên sâu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức theo đúng nguyên tắc 5 rõ: “*rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm*” theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của từng công chức và người lao động. Mỗi công chức và người lao động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, từ đó có sự chuyên sâu, sáng tạo, chủ động và phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Giao các Phòng chuyên môn thuộc Cục, tổ công tác theo dõi địa bàn theo dõi đơn vị cơ sở được phân công phụ trách thường xuyên nắm bắt, chỉ đạo.

5. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, theo cơ chế kế hoạch hoá, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, quản lý văn bản, sử dụng chữ ký số trong công việc hành chính, báo cáo công tác, thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin về các

lĩnh vực công tác trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Cục và của phương tiện thông tin đại chúng khác theo đúng quy định.

6. Về công tác phòng chống, dịch Covid-19: từng bước “*bình thường hóa*” với dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 73-TB/VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến tại các địa phương về phòng chống dịch và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với Cục THADS tỉnh ngày 29/3/2022.

7. Về công tác thi hành án dân sự, hành chính: Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, địa phương về việc đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ công tác. Do đó, các đơn vị cần phải nghiên cứu, lập phương án, giải pháp tạo ra sự đột phá trong công tác; tập trung tất cả nguồn lực để tổ chức thi hành đối với các vụ việc vụ án phá sản (*Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh, Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La...*), án trọng điểm, phức tạp; án kinh tế, tham nhũng mới thụ lý, bảo đảm các quy trình nghiệp vụ từ ra quyết định THA đúng pháp luật, tổ chức xác minh, phân loại điều kiện THA, tổ chức thi hành trước tiên đối với các vụ việc có điều kiện để nâng cao tỷ lệ thi hành án, áp dụng biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án kế hoạch cưỡng chế đối với các vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế xin ý kiến BCD thi hành án cùng cấp để tổ chức cưỡng chế. Trong đó, đặc biệt tập trung nghiên cứu chỉ đạo thực hiện đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, các vụ việc tham nhũng, kinh tế; các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm cần phải có giải pháp cụ thể, chủ động công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời thông báo cho các đương sự quá trình tổ chức thi hành án dân sự, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Viện kiểm sát, TAND cùng cấp thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC liên ngành.

- Giao các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

8. Tăng cường công tác tiếp công dân theo đúng quy định, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong thi hành án dân sự các đơn vị tiếp tục rà soát hiệu chỉnh, cập nhật công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giao Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đôn đốc thực hiện.

9. Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp, tập trung chỉ đạo trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tập trung giải quyết các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp huyện thực hiện Kế hoạch công tác THA hành chính năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS huyện, thành phố.

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, các cơ quan trong công tác THADS theo các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết. Trọng tâm trong tháng là phối hợp với các cơ quan công an để tổ chức cưỡng chế, trả tiền, tài sản; phối hợp với Sở Tài chính, Phòng Tài chính để giao tài sản sung quỹ nhà nước...

11. Triển khai thực hiện Kế hoạch điều động luân chuyển công chức các cơ quan THADS năm 2022; Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2022).

12. Phối hợp với Công an Phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn; Tiến hành sửa chữa trụ sở Cục và Dự án xây dựng trụ sở và kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Thuận Châu

Giao Văn phòng phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Cục trưởng – Lò Anh Vĩnh tại Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, Cục THADS thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, nghiên cứu, bổ sung, xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, bảo đảm các chỉ đạo trên được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng (b/c);
- Phó cục trưởng (để t/h);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (để t/h);
- Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT, TH.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Lò Anh Vĩnh